

Số: 21 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**Họp tập thể Thường trực HĐND**  
**kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2019**

**I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN**

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/12/2019, tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện họp tập thể với 4/5 thành viên (vắng ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện), dự buổi họp có Phó Trưởng Ban KT-XH và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, lãnh đạo và 2 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (giúp việc cho HĐND huyện) để kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện và đánh giá, xếp loại cho 4 đảng viên là 04 đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND huyện, tham gia ý kiến góp ý cho người đứng đầu HĐND huyện năm 2019.

- Chủ trì: Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;
- Thư ký: bà Bùi Thị Phương Dung – Phó Chánh Văn phòng huyện;

**II- NỘI DUNG:**

- Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch HĐND huyện: nêu mục đích, lý do cuộc họp và thông qua Kế hoạch số 226-KH/HU ngày 29/11/2019 của Huyện ủy Côn Đảo về việc triển khai thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2019; Hướng dẫn số 13-QĐ/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

**1. Kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019:**

- Ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện: thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác của tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019 (theo Mẫu 01-KĐTT 2019).

**Thảo luận:** Các thành viên tham dự cuộc họp Thường trực HĐND huyện đều thống nhất với nội dung Báo cáo kiểm điểm kết quả công tác của tập thể Thường trực HĐND huyện năm 2019.

**2. Kiểm điểm cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu HĐND huyện và 2 Phó trưởng ban chuyên trách của HĐND huyện năm 2019:**

**a. Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện:** thông qua Bản tự kiểm điểm về kết quả công tác năm 2019 của bản thân (có Bản kiểm điểm theo Mẫu 02-KĐCN 2019).

- Tự đánh giá phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**Thảo luận:** Các thành viên tham dự buổi họp Thường trực HĐND huyện đều thống nhất với nội dung Bản kiểm điểm và Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại của ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, trong năm 2019 và thống nhất nhận xét: “Với cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, ông Lê Minh Nhựt đã giúp cho Chủ tịch HĐND huyện lãnh đạo, điều hành tốt các hoạt động của HĐND huyện, làm tốt nhiệm vụ Trưởng Bộ phận chuyên trách, chủ động phân công, điều hòa, phối hợp tốt hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của HĐND huyện đối với nhân dân, duy trì tốt hoạt động Cổng Thông tin điện tử của HĐND huyện, thống nhất đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

**b. Ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện:** thông qua Bản tự kiểm điểm về kết quả công tác năm 2019 của bản thân và Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại (có Bản kiểm điểm theo Mẫu 02-KĐCN 2019).

- Tự đánh giá phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**Thảo luận:** Các thành viên tham dự buổi họp Thường trực HĐND huyện đều thống nhất với nội dung Bản kiểm điểm và Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại của ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện, trong năm 2019 và thống nhất nhận xét: “Với vai trò là Phó Chủ tịch HĐND huyện, trong công tác ông Trần Tấn Đạt có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong công việc, hoàn thành trọng trách được giao; nắm được các thông tin, dư luận trong nhân dân về trao đổi và bàn bạc hướng xử lý trong Bộ phận chuyên trách và Thường trực HĐND huyện”.

**c. Bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện:** thông qua Bản tự kiểm điểm về kết quả công tác năm 2019 của bản thân (có Bản kiểm điểm theo Mẫu 02-KĐCN 2019).

- Tự đánh giá phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

**Thảo luận:** Các thành viên tham dự buổi họp Thường trực HĐND huyện đều thống nhất với nội dung Bản kiểm điểm của bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, trong năm 2019 và thống nhất nhận xét: “Với vai trò là Phó Ban chuyên trách của Ban Pháp chế, trong năm 2019 bà Đoàn Thị Diệu Hiền đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong công việc, có sáng kiến được công nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

d. Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: thông qua Bản tự kiểm điểm về kết quả công tác năm 2019 của bản thân (có Bản kiểm điểm theo Mẫu 02-KĐCN 2019).

- Tự đánh giá phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

**Thảo luận:** Các thành viên tham dự buổi họp Thường trực HĐND huyện đều thống nhất với nội dung Bản kiểm điểm và Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại của bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, trong năm 2019 và thống nhất nhận xét: “Với trách nhiệm là Phó Ban chuyên trách của Ban Kinh tế - Xã hội, Tổ phó Tổ biên tập Công Thông tin điện tử của HĐND huyện, trong năm 2019 đồng chí đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong công tác, có sáng kiến được công nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đề nghị Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến nhận xét trực tiếp vào Bản Kiểm điểm cá nhân của 02 Phó Chủ tịch HĐND huyện để gửi cho Ban Tổ chức Huyện ủy theo đúng Kế hoạch số 226-KH/HU. Riêng Bản Kiểm điểm của 02 Phó trưởng Ban chuyên trách Phó chủ tịch Thường trực thay mặt tập thể Thường trực HĐND huyện ký và nhận xét theo hướng dẫn.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản này được thông qua và các thành viên tham dự thống nhất./.

THƯ KÝ



**Bùi Thị Phương Dung**



CHỦ TRÌ



**Lê Minh Nhựt**